



**ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘  
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม**

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหาร  
งานการคลัง) ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๑๒) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการ  
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ใน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานการคลัง) ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ แนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจะเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง  
ตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ก.จ.จ.) จังหวัดสมุทรสงคราม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายวัฒนชัย เศรษฐวัฒน์)

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 ในตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานการคลัง)  
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	คะแนน สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน)	คะแนน คุณสมบัติ (๕๐ คะแนน)	รวมคะแนน ที่ได้ (๒๐๐ คะแนน)	ได้ ลำดับที่
๐๐๑	นางจิตสิณี ขันติยะรานนท์	หัวหน้าฝ่ายการเงิน ระดับ ๗ (นักบริหารงานการคลัง) อบจ. สมุทรสงคราม	๑๑๙.๘๕	๔๔.๕๐	๑๖๔.๓๕	๑